



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร.๐๗๗๓๔๑๐๕๖

ที่ สฎ ๐๗๓๒ / ๙๕๓

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอรายงานสรุปผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ไตรมาส ๑ รอบ ๓ เดือน และขออนุมัติเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

เรียน สาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ได้มีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ ตั้งแต่ ตุลาคม ๒๕๖๔ เพื่อเป็นศูนย์รับแจ้งเบาะแสการทุจริตหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ทำให้การบริหารระบบราชการเป็นไปด้วยความถูกต้อง บริสุทธิ์ยุติธรรม ควบคู่กับการพัฒนาบำบัดทุกข์บำรุงสุข ตลอดจนดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความรวดเร็วประสพผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม นั้น

ในการนี้ จึงขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนไตรมาส ๑ รอบ ๓ เดือน ตั้งแต่ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ธันวาคม ๒๕๖๔ ซึ่งการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ไม่มีเรื่องร้องเรียน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและอนุมัติเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป

(นายสมชาย นาคทุ่งเตา)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ทราบ/อนุมัติ

(นายอภิวัฒน์ ประชุมรัตน์)
สาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร

รายงานสรุปผลการดำเนินการเกี่ยวกับ




เรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

ไตรมาส ๑ (รอบ ๓ เดือน) ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยังไม่มีกรณีร้องเรียนเข้ามายัง

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร
ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๕

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์	
<p>ชื่อกลุ่มงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร วัน/เดือน/ปี : ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ หัวข้อ : หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) รายงานสรุปผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ไตรมาส ๑ รอบ ๓ เดือน</p> <p>Link ภายนอก : http://www.phobannasan.go.th หมายเหตุ : -</p>	
<p>ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล</p>  <p>(นางสาวณัฐนันท์ เพชรประดิษฐ์) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน วันที่ ๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔</p>	<p>ผู้อนุมัติรับรอง</p>  <p>(นายสมชาย นาคทุ่งเตา) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ วันที่ ๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔</p>
<p>ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่</p>  <p>(นายณัฐพนธ์ มาฆทาน) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน วันที่ ๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔</p>	